

CHỦ ĐỀ:

**“Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội;
Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, góp phần
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”**

Kính thưa Quý cô, bác, anh, chị cử tri!

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được phân công đối với Báo Tây Ninh là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong tỉnh.

Với mong muốn đóng góp kinh nghiệm quản lý, điều hành, sức trẻ và những kiến thức được đào tạo trong việc tham mưu những chính sách, đề án, kế hoạch mang tính chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh; chế độ chăm sóc về vật chất và tinh thần cho người dân nói chung, người dân nghèo nói riêng.

Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được sự tín nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và cơ quan, địa phương nơi cư trú giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Với lý do nêu trên, tôi xin phép trình bày chương trình hành động của mình như sau:

Tôi tên: **Kim Thị Hạnh**, sinh năm 1977.

Hiện đang công tác tại Báo Tây Ninh với vai trò Phó Tổng Biên tập.

Trình độ chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Luật Quốc tế, Thạc sĩ Luật Kinh tế.

Qua nghiên cứu Điều 6 và Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cùng với thực tiễn hơn 20 năm công tác với nhiều chức danh, thực hiện nhiều nhiệm vụ ở các bộ phận, đơn vị công tác khác nhau như: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, Văn phòng HĐND tỉnh; Hội LHPN tỉnh, Ban Văn hoá Xã hội HĐND tỉnh, Báo Tây Ninh, và là đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi hiểu rằng việc được chọn và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần này là vinh dự và cũng là trách nhiệm đối với bản thân tôi. Từ quá trình công tác của mình, tôi đã rút ra được những bài học sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và dự kiến sẽ nỗ lực thực hiện tốt 03 vấn đề lớn, khi được sự tín nhiệm của nhân dân ủng hộ tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026:

Một, tham mưu Ban Biên tập Báo Tây Ninh điều hành, thực hiện tốt và kịp thời công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng bộ, chính quyền địa phương với nhiều loại hình, đa phương tiện như báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình online, đặc biệt là trên nền tảng số, tương thích và phù hợp với xu thế phát triển của nền công nghiệp 4.0; đi sâu vào đời sống, gần gũi với người dân để phản ánh dư luận xã hội, những bức xúc của người dân

đến chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, có thẩm quyền kịp thời giải quyết những nguyện vọng, khó khăn của người dân theo đúng quy định pháp luật.

Hai, tham mưu các giải pháp xử lý đầy đủ các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri khi được phản ánh; Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri.

Ba, quan tâm và có những đóng góp trong việc nghiên cứu, tham mưu HĐND tỉnh ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân, nhất là người dân nghèo; các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng qua các thời kỳ; các giải pháp khuyến khích và đẩy mạnh vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi để góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Kính thưa Quý cô, bác, anh, chị cử tri!

Tôi ý thức được nhiệm vụ khi là một đại biểu của dân rất nặng nề, đòi hỏi một tinh thần làm việc, sự cống hiến to lớn. Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Rất mong quý cô, bác, anh, chị cử tri ủng hộ để tôi trở thành người đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý, cô bác, anh, chị cử tri tỉnh nhà.

Xin trân trọng kính chào./.